

Số: /UBND-YT

Mường Ảng, ngày tháng 4 năm 2024

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì tốt các hoạt động khám chữa bệnh trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1643/UBND-KGVX ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì tốt các hoạt động khám chữa bệnh trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh; UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Phòng Y tế, trung tâm Y tế huyện

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cung cấp và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo đến người dân để thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hoá; tăng cường truyền thông phòng bệnh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Chủ trì triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 10/4/2024 của BCĐ liên ngành về ATTP huyện Mường Ảng triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các nhà hàng, khu du lịch cộng đồng... Tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp diễn ra các sự kiện của Năm du lịch Quốc gia trên địa bàn huyện, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp diễn ra Đại lễ kỷ niệm 70 Năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024).

Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, lưu ý theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút. Chủ động công tác giám sát, triển khai hiệu quả giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện để phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế để phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát và lan ra cộng đồng. Rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét vắc xin cho các đối tượng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

trước, trong, sau thời gian diễn ra Đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh; chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, cách ly, phân loại sàng lọc bệnh, phân luồng khám bệnh, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, dịch truyền, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

Bố trí ngân sách mua hóa chất diệt côn trùng (diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt ruồi, muỗi...) giao Trung tâm Y tế thực hiện phun xử lý môi trường các khu vực gần những nơi cung cấp thực phẩm, nơi tập trung đông người, có mật độ côn trùng cao; dự phòng sẵn sàng cho xử lý môi trường khi có dịch bệnh sốt xuất huyết.

Phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác giám sát và phòng, chống các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch động vật, không để lây lan trên diện rộng. Phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm lây từ động vật sang người.

Có phương án sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch trên gia súc, gia cầm; kịp thời chia sẻ thông tin dịch bệnh truyền nhiễm lây truyền từ động vật sang người với ngành y tế và các cơ quan liên quan theo đúng quy định.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Chủ trì, phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học; tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm cho học sinh, giáo viên phụ huynh học sinh như: Rửa tay thường xuyên với xà phòng, thực hiện vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường sinh hoạt, bảo đảm nước sạch, tăng cường giám sát, phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp bệnh truyền nhiễm xuất hiện trong trường học cho cơ quan y tế kịp thời. địa phương để tổ chức điều tra và xử lý kịp thời.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TH huyện

Tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa; khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân và thay đổi hành vi để nâng cao sức khỏe.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện

Triển khai các hoạt động truyền thông về phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hoá.

Phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; tăng cường huy động các nguồn lực tài trợ, hỗ trợ để tổ chức các hoạt động thiết thực trong việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như: Người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em vùng sâu, vùng xa...

6. UBND các xã, thị trấn

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm; giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật để xử lý kịp thời và phòng chống dịch bệnh lây từ động vật sang người.

Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên diễn ra tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở liên quan đến dịch vụ ăn uống, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật, không để hàng hóa kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng lưu thông trên địa bàn; không để các cơ sở liên quan đến dịch vụ ăn uống không đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp dịch vụ.

Chỉ đạo các tổ dân phố, bản tăng cường vệ sinh thu gom xử lý rác thải, phân gia súc gia cầm; đặc biệt là các bản văn hóa phun diệt côn trùng tại các khu vực tập trung rác thải, khu vực tập trung phân gia súc gia cầm, khu vực gần nơi chế biến thực phẩm để phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đặc biệt là ngộ độc thực phẩm.

Nhận được Công văn này, UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (b/c);
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Văn Sơn